

1 ธันวาคม 2560

**เรื่อง** แจ้งความคืบหน้าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** หนังสือแจ้งการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเงื่อนไขบังคับก่อนของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท และบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด (“DTV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับแจ้งจากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (“AWN” หรือ “**ผู้ทำคำเสนอซื้อ**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“AIS”) ว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (“CSL”) (“**การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์**”) ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ AWN จะดำเนินการ (1) ยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ CSL และ (2) ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของ CSL (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย CSL และผู้ถือหุ้นของ CSL ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดยผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะเริ่มรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ CSL จากผู้ถือหุ้นของ CSL ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ

ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญระหว่าง AWN และ DTV เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการยกเว้นโดย AWN และเมื่อผู้ทำคำเสนอซื้อได้มี





การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ DTV มีหน้าที่เสนอขายหุ้นทั้งหมดที่ถือใน CSL ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อ  
หลักทรัพย์ โดยปราศจากภาวะผูกพันใด ๆ ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ AWN ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง )

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)



# สิ่งที่ส่งมาด้วย

(คำแปล)

1 ธันวาคม 2560

## บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

สถานีไทยคม เลขที่ 63/21 ถนนรัตนานิเบศร์

จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

เรียน: นายไพฑูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด

สถานีไทยคม เลขที่ 63/21 ถนนรัตนานิเบศร์

จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

เรียน: นาย เอกชัย ภัคคุณรงค์

กรรมการ

เรื่อง: การเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเงื่อนไขบังคับก่อนของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer)

อ้างถึงสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญ (Share Tender Agreement) ที่ทำขึ้นระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (“AWN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“AIS”) และบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด (“DTV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) ฉบับลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 (“สัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญ”) ในการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 42.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (“CSL”) ที่ถือโดย DTV ผ่านกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (“การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์”)

ด้วยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเงื่อนไขบังคับก่อนของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ในสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ครบทุกข้อแล้ว โดยมีรายละเอียดประกอบคำชี้แจงดังนี้

ข้อ	เงื่อนไขบังคับก่อน	คำชี้แจง
(1)	การได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจาก Singapore Telecommunication Limited (“SingTel”) ในการขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน	เงื่อนไขในข้อนี้สำเร็จในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อ	เงื่อนไขบังคับก่อน	คำชี้แจง
	CSL ที่ถือโดย SingTel ให้กับ AWN ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) (ตามความจำเป็น)	ของ SingTel เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560
(2)	AWN และ SingTel ได้เข้าลงนามในสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญใน CSL (Share Tender Agreement)	เงื่อนไขในข้อนี้สำเร็จเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560
(3)	การได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจาก DTV ในการขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน CSL ที่ถือโดย DTV ให้กับ AWN ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) (ตามความจำเป็น)	เงื่อนไขในข้อนี้สำเร็จในการประชุมผู้ถือหุ้นของ DTV เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
(4)	AWN และ DTV ได้เข้าลงนามในสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญใน CSL (Share Tender Agreement)	เงื่อนไขในข้อนี้สำเร็จเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560
(5)	การได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ THCOM ให้ขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน CSL ที่ถือโดย DTV ให้กับ AWN ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน	เงื่อนไขในข้อนี้สำเร็จในการประชุมผู้ถือหุ้นของ THCOM เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
(6)	AWN ได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ CSL ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ CSL โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการรวบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	เงื่อนไขในข้อนี้สำเร็จเมื่อสำนักงาน กสทช. ได้อนุมัติเป็นหนังสือ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
(7)	ตลอดระยะเวลานับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ จนถึงวันที่แบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ  (ก) CSL และบริษัทย่อยของ CSL จะต้องดำเนินการจัดการกิจการของบริษัทด้วยความรอบคอบ และตัดสินใจดำเนินกิจการด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดย CSL และบริษัทย่อยของ CSL อาจดำเนินการต่าง ๆ ต่อไปเท่าที่จะถือว่าการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัย และ	เงื่อนไขในข้อนี้ถือว่าสำเร็จโดยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ CSL

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อ	เงื่อนไขบังคับก่อน	คำชี้แจง
	<p>(ข) CSL และบริษัทย่อยของ CSL จะไม่ (1) ประกาศจ่ายและจะไม่จ่ายเงินปันผล (ไม่ว่าในรูปแบบเงินสดหรือในรูปแบบอื่นใด) (2) ไม่ดำเนินการอันเป็นผลให้เกิดการแตกหุ้นหรือการปรับโครงสร้างทุนในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และ (3) ไม่เข้าทำสัญญาที่สำคัญอื่นใดกับบุคคลอื่น หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดในสัญญาที่สำคัญใด ๆ ไม่ว่าการเข้าทำสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นผลให้เกิดความรับผิดชอบบริษัทหรือไม่ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัยของ CSL และบริษัทย่อยของ CSL</p> <p>(ค) CSL จะไม่ชักชวนให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือจองซื้อหุ้นของ CSL ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือดำเนินการควบรวม หรือรวมบริษัท หรือเข้าทำรายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญของ CSL</p>	

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ท่านทราบว่า AWN จะดำเนินการ (1) ยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ CSL และ (2) ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของ CSL (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย CSL และผู้ถือหุ้นของ CSL ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดย AWN คาดว่าจะเริ่มรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ CSL จากผู้ถือหุ้นของ CSL ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณอีกครั้งในความร่วมมืออันดีของท่าน และหวังว่าท่านจะตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ผ่านกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

สุนิษา ชินวัตร

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด